

# บทที่ 1

## บทนำ

### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี 2475 ปรัชญารากฐานที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตย คือ ธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์โดยธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นผู้มีเหตุผล เสรีภาพของมนุษย์ ถือว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับเสรีภาพภายใต้สัญญาประชาคมตามแนวคิดของ รูสโซ ผู้ทรงอำนาจธิปไตยคือประชาชนที่มารวมตัวกัน ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ มนุษย์มีความสามารถที่แตกต่างกันแต่โดยธรรมชาติมนุษย์มีความเท่าเทียมกันในโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีในสังคม และอำนาจธิปไตยเป็นของปวงชน (สมบัติ ชำรงชัญวงศ์, 2550: 33 - 35) หลักการของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้แก่ หลักอำนาจธิปไตยเป็นของปวงชน หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักเสียงข้างมาก และหลักกฎหมาย (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2552: 14-16) และรูปแบบการเมืองประชาธิปไตยประเทศไทยได้เลือกรูปแบบการควบอำนาจ หรือโดยทั่วไปเรียกว่าระบบรัฐสภา (Parliamentary System) เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจากประเทศอังกฤษ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2550: 4 - 5) โดยที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและเป็นสัตว์การเมือง “ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็เกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ แต่การเมืองจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณอย่างแน่นอน ” นั่นก็คือ การเมืองจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตการดำรงชีวิตทุกด้านทุกมิติ เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเมืองจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 ได้วางรากฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) โดยมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยให้ไปสู่ความเป็นระบอบการเมืองการปกครองที่เป็นของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพได้ ไม่ใช่การเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนเท่านั้น หากแต่อยู่ที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (สมพิศ สุขแสน, 2552: 1) การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมทางการเมือง รูปแบบหนึ่งที่

แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจธิปไตย ด้วยการไปออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนของตน เพื่อทำหน้าที่ในรัฐสภาและในรัฐบาล การเลือกตั้งเป็นกลไกแสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนที่เรียกร้องและสนับสนุนให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมือง และการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน การที่ประชาชนเลือกผู้แทนหรือกลุ่มการเมือง หรือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ หรือนโยบาย ที่สอดคล้องกับความต้องการของตน ก็เพราะประชาชนเชื่อว่าผู้แทนที่ตนเลือกไปใช้อำนาจธิปไตยแทนตนนั้น จะใช้อุดมการณ์หรือนโยบายที่ประกาศเป็นแนวทางในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและบริหารประเทศ ในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง แต่ในบริบทของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้นมิได้มีเฉพาะแต่การเลือกตั้งตามที่คนทั่วไปเข้าใจเท่านั้น แต่การมีส่วนร่วมยังเป็นหลักการพื้นฐานของ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ “ การปกครองโดยผู้ถูกปกครอง ” ซึ่งหมายถึง ประชาชนทุกๆ คนในรัฐนั่นเอง ในขณะที่การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของประชาชนก็มิได้หมายแต่เพียงแต่การไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเท่านั้น แต่ยังมี กิจกรรมทางการเมืองอื่นในกระบวนการเลือกตั้งที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างมากมาย อาทิเช่น การเข้าร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การเข้าช่วยเหลือปฏิบัติงานในการจัดการเลือกตั้ง เช่น การเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการซื้อสิทธิขายเสียง การชักชวนเพื่อนบ้านออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ขึ้นชื่อก็สามารถกระทำได้ (สุชาติ ใจภักดี, 2557: 1)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 ที่ผ่านมา ประสบปัญหาคนทางการเมืองซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมทางสังคมการเมืองไทย ส่งผลต่อพฤติกรรมที่มีต่อระบบการเมือง ก่อตัวสะสมเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไม่เอื้อและไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย ส่งผลต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การใช้จ่ายเป็นใหญ่ การผูกขาดอำนาจทางการเมืองโดยคนจำนวนน้อย คนดีมีความสามารถเข้าสู่ระบบการเมืองได้ยาก การทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นำไปสู่การร้องคัดค้านการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีการซื้อสิทธิขายเสียง แต่ก็ไม่สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชน ไม่มีการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่กล้ามาเป็นพยานให้ แม้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล จะได้ร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งที่ต้องการได้บุคคลที่มี

ความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเข้าไปทำหน้าที่บริหารเทศบาลแล้วก็ตาม แสดงให้เห็นถึงการขาดจิตสำนึกในฐานะความเป็นพลเมือง ที่ควรมีบทบาทในการเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมือง หากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ จะส่งผลให้การพัฒนาทางการเมืองในระดับท้องถิ่นไม่พัฒนาหรือไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรและจะเป็นช่องทางให้นักการเมืองที่ฉ้อฉลเข้ามาสู่อำนาจโดยที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม ไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงรวมถึงปัญหาการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ท้องถิ่นเกิดความอ่อนแอขาดการพัฒนา เกิดความแตกแยกขาดความสามัคคี ความทุกข์ยากจะเกิดขึ้นกับคนในท้องถิ่นเองและในที่สุดการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสบความล้มเหลวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารการเลือกตั้ง โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และการบริหารการเลือกตั้ง ในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. เพื่อแสวง หาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการ มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

### สมมติฐานของการวิจัย

การมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

## ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังนี้

### 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

มุ่งเน้นศึกษา เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ทางการเมือง ของประชาชน และการบริหาร การเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเขตเทศบาล จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย

1.1 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยสังเคราะห์ จากแนวคิด ของ ฮันติงตัน และเนลสัน (Huntington and Nelson, 1976) โรเบิร์ต เอ ดาร์ล (Robert A.Dahl, 1982) แมคคอสกี (McClosky, 1968) อัลมอนด์ และพาวเวล Almond and Powell, 1986) สมบัติ ชำรชัญวงศ์ (2549) สิทธิพันธ์ พุทธหุณ (2553) รอท และวิลสัน (Roth and Wilson, 1976) บวรศักดิ์ อูวรรณโณ, ถวิลวดี บุรีกุล (2550) ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ด้านข่าวสารและความสนใจทาง การเมือง ด้านเศรษฐกิจและสังคม และด้านการดำเนินงานของภาครัฐ

1.2 การบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยสังเคราะห์ จากภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 และแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 - 2560 ที่เป็นภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการเลือกตั้ง ด้านบุคลากรในการจัดการเลือกตั้ง ด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และด้านการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของประชาชน

### 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

#### กลุ่มที่ 1 คือ

2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย (Population) ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมือง จำนวน 2 แห่ง เทศบาลตำบล จำนวน 14 แห่ง โดยมีประชากร จำนวน 135,415 คน (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2557)

2.2 กลุ่มตัวอย่าง ( Sample) ที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้เครื่องมือฉบับที่ 1 แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต เทศบาล จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ใช้วิธีกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยคำนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, อ้างถึงใน ยุทธ โก ขววรรณ, 2550: 157) กำหนดให้มีความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 399 คน

### กลุ่มที่ 2 คือ

2.3 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เครื่องมือฉบับที่ 2 แบบ สัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง ซึ่งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 5 คน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 คน ตัวแทนภาครัฐ จำนวน 3 คน ตัวแทนภาคประชาชน จำนวน 3 คน และตัวแทนภาคเอกชน จำนวน 3 คน ที่มีหน้าที่ และบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารเลือกตั้ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิเคราะห์คุณสมบัติแล้วมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

### 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

3.1 ตัวแปรต้น คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ได้แก่ ด้านความรู้ ความเข้าใจทางการเมือง ด้านข่าวสารและความสนใจทางการเมือง ด้านเศรษฐกิจและสังคมและการดำเนินงานของภาครัฐ

3.2 ตัวแปรตาม คือ การบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ด้านการบริหารการจัดการเลือกตั้งด้านบุคลากรในการจัดการเลือกตั้ง ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และด้านการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของประชาชน

### 4. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเทศบาลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมือง จำนวน 2 แห่ง และเทศบาลตำบล จำนวน 14 แห่ง

### 5. ขอบเขตด้านระยะเวลา

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยและเก็บข้อมูล ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2558

## นิยามเชิงปฏิบัติการ

ในการวิจัย เรื่อง การบริหารการเลือกตั้งโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัย 4 ด้าน

1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมือง หมายถึง การที่ประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งด้วยความสมัครใจ อันเกิดจากความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการเมืองของตน โดยส่วนรวม และส่วนตน ซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกว่า ผู้ที่ไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ที่บุคคลเหล่านี้มีความเชื่อว่าพวกเขาไม่มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง

1.2 ด้านข่าวสารและความสนใจทางการเมือง หมายถึง การที่ ประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสนใจติดตามข่าวสารทางการเมืองอยู่เรื่อยๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง มีการชักชวนให้ผู้อื่นเสวนาเรื่องการเมือง มีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ทางการเมือง ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากสื่อต่างๆ เช่น สื่อบุคคล วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์

1.3 ด้านเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง การ ที่ประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนที่พึงกระทำต่อระบบการเมืองมีฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมดี มีความต้องการอำนาจ ต้องการความสำเร็จ ต้องการการยอมรับทางสังคม มีโอกาส (เวลาและความพร้อม) สิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

1.4 ด้านการดำเนินงานภาครัฐ หมายถึง การ ที่ประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แสดงออกเพื่อให้มีผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล สนับสนุนรัฐบาลและความตระหนักในผลกระทบที่นโยบายของรัฐที่มีต่อตนเอง ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องการ เช่น การบริการของภาครัฐในด้านสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า

2. การบริหารการเลือกตั้ง หมายถึง การบริหารกระบวนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 4 ด้าน

2.1 ด้านการบริหารจัดการเลือกตั้ง หมายถึง กระบวนการจัดการเลือกตั้งเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย นำไปสู่การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

2.2 ด้านบุคลากรในการจัดการเลือกตั้ง หมายถึง การมอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

2.3 ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง หมายถึง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของการเลือกตั้ง

### ประโยชน์ของการวิจัย

ผลการวิจัยในครั้งนี้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ดังนี้

1. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยเป็นข้อมูลหรือแนวทางในการบริหารการเลือกตั้ง โดยการมีส่วนร่วม ทางการเมือง ของประชาชน ในเขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2. ผลการศึกษาวิจัยที่ได้ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการบริหารการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
3. ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนำไปใช้ในการวางแผนกำหนดทิศทางเป้าหมายของนโยบายด้านการบริหารการเลือกตั้ง โดยการมีส่วนร่วม ทางการเมือง ของประชาชนใน เขตเทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในอนาคต